

Số: .01../BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/5/2022, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu gồm 5 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên kiêm nhiệm. Trong năm 2022 nhân sự của Hội đồng quản trị duy trì ổn định không có sự thay đổi. Tình hình chung của công ty năm 2022 có những thuận lợi và khó khăn sau:

+ Về thuận lợi: Cơ chế chính sách của nhà nước đã tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp cụ thể như chính sách giảm thuế suất thuế GTGT, lãi suất ngân hàng, công tác thanh toán công nợ kịp thời... Ngay từ đầu năm công ty đã hoàn thành kế hoạch đấu thầu, ký kết hợp đồng dịch vụ công ích sớm ổn định việc làm cho cả năm; Chủ động được nguồn kinh phí để đầu tư mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất.

+ Khó khăn: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đầu năm còn phức tạp, có thời điểm công ty còn khan hiếm nguồn lao động phục vụ cho sản xuất, các doanh nghiệp ngừng hoạt động do dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty; Dịch vụ vệ sinh môi trường được nhà nước xã hội hoá nên nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia vì vậy việc mở rộng thị phần đối với công ty còn gặp nhiều khó khăn.

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022

Bám sát Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2022. Hội đồng quản trị đã phân công công việc cụ thể cho các thành viên, định kỳ và đột xuất bằng các hình thức họp trực tiếp và trực tuyến đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cần thiết để quản lý, điều hành

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thành viên tham dự các cuộc họp đầy đủ, tham gia đóng góp ý kiến thể hiện sự đồng thuận cao về định hướng hoạt động của công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 15 phiên họp định kỳ tập trung, ban hành 15 Nghị quyết và 04 Quyết định để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt phương án đầu tư mua sắm xe máy thiết bị, điều chỉnh định mức, đơn giá nhân công, điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng cho người lao động;

Các Nghị quyết/Quyết định thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện đồng thời chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động SXKD của công ty; Sắp xếp bộ máy quản lý, điều chuyển nhân sự, lao động và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Tăng cường công tác giám sát và quản lý việc sử dụng nguồn vốn, tài chính cho các dự án mua sắm thiết bị, nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các khu vực phụ cận theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu. Công tác quyết toán thu hồi công nợ được chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động bình thường của công ty.

Việc công bố thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

1.2. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành

Năm 2022 công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tiếp tục được đổi mới, thay đổi nếp nghĩ cách làm cũ, tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, quy định nội bộ công ty, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động của công ty theo định hướng của đại hội đồng cổ đông. Đầu năm đã triển khai phương án xây dựng hồ sơ đấu thầu gói thầu dịch vụ công ích, ký hợp đồng với UBND Thành phố đảm bảo việc làm cho người lao động ổn định trong năm.

Ban giám đốc đã đề ra các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế nội bộ, tiếp tục kiện toàn, tinh giảm bộ máy, điều động, luân chuyển một số vị trí cán bộ chủ chốt phòng, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, duy trì phương án khoán cho đơn vị tạo sự chủ động trong công tác điều hành sản xuất, điều chỉnh bộ đơn giá nội bộ trên cơ sở đảm bảo định mức lao động và tiền lương tương ứng với từng công việc. Thực hiện giải pháp quản lý chặt chẽ, tiết kiệm tối đa nhiên liệu, đầu

tư xe máy thiết bị phục vụ sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, giảm sức lao động và từng bước nâng thu nhập cho người lao động.

Ban Giám đốc luôn chủ động công việc theo chức năng nhiệm vụ, báo cáo, đề xuất Hội đồng quản trị những việc liên quan đến chiến lược phát triển của công ty nhằm đưa ra nghị quyết kịp thời.

Thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong công ty, tạo điều kiện để các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động. Quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động như chế độ tham quan du lịch, sinh nhật người lao động hàng năm. Thu nhập và các chế độ lương thưởng cho người lao động được duy trì ổn định, kịp thời. Tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Hội đồng quản trị nhất trí với nhận định tình hình, đánh giá của Ban Giám đốc công ty về các mặt hoạt động và kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong báo cáo của Giám đốc công ty. Ban giám đốc đã nỗ lực điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022, hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, quyết liệt, phù hợp với chủ trương, định hướng. Các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra được Ban giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trong năm 2022 đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, nhân dân và cổ đông của công ty.

Với các giải pháp linh hoạt, mạnh dạn thay đổi trong công tác điều hành của Ban giám đốc công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế nội bộ trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy, ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh; đảm bảo tiền lương, việc làm, các chế độ cho người lao động.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2022 đã đề ra, Quy chế quản trị nội bộ. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tập trung chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của công ty từ công tác kế hoạch, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, xí nghiệp; Cùng với sự quan tâm nỗ lực của các cổ đông và người lao động trong công ty, năm 2022 hội đồng quản trị công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tạo cơ sở để công ty tiếp tục phát triển trong năm 2023. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

15289
CÔNG TY
3 PHẦN
TRƯỞNG
3 TRÌNH ĐỘ
HÀNH HÓA
HÓA

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022 (triệu đồng)	Thực hiện 2022 (triệu đồng)	Tỷ lệ%
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	225.000	234.730	104,3
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	1.350	2.273	168,4
3. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5,5	5,5	100
4. Nộp Ngân sách	Triệu đồng/năm	12.300	16.800	136,6

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định sẽ chia cổ tức, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông chi cổ tức năm 2022 là 4,2%/mệnh giá cổ phiếu.

Đánh giá chung: Năm 2022 với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, từng thành viên hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc và người quản lý khác trong công ty, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự điều hành của Giám đốc công ty và các thành viên quản lý khác.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và định hướng năm 2023 cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2023

+ Các chỉ tiêu chính: -

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	238.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	2.300
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	5,6
4.	Nộp ngân sách	Triệu đồng/năm	13.000

